

Kailangan na kumuha muli ng GCSE na Wikang Ingles at Matematiko

Para sa mga mag-aaral na hindi nakamit ang 4 na grado o pataas sa GCSE Ingles na Wika o Math, mayroong isang kinakailangan upang kumuha muli ang (mga) GCSE o, posible, upang makumpleto ang isang kahaliling kwalipikasyon.

- Sa mga full-time o ganap na oras na mag-aaral na may grado na 3 sa GCSE Math at GCSE Ingles ay dapat kumuha muli ng mga pagsusulit sa GCSE. kung nais nilang ipagpatuloy ang pag-aaral ng buong oras o full time sa isang paaralan o kolehiyo.
- Ang mga full-time o ganap na oras na mag-aaral na may isang GCSE grado na 2 o mas mababa, at mga part-time na mag-aaral na mayroong isang GCSE grade 3 sa Math at / o Ingles, ay maaaring mag-aral ng alinman sa isang GCSE o isang na-aprubahang stepping stone o hagdanan sa kwalipikasyon. Ang aprubadong stepping stone o hagdanan sa kwalipikasyon ay kasama ang mga functional skills / nagagamit na kakayahan.

Mga nangungunang tip para sa pagsasaalang-alang sa mga post-16 pathways:

Walang itinakdang ruta para sa anumang mag-aaral para kumuha, sa gayon malawak ang mga pagkakataon. Samakatuwid ito ay mahalaga para sa mga kabataan na humingi ng payo mula sa isang tagapayo sa karera.

Post-16 na mga taga-bigay ay may kani-kanilang likas na kailangan sa pag-pasok, mahalaga na makipag-ugnay sa mga indibidwal na tagapag-bigay upang determinahin kung ano ang mga kina-kailangan sa pagpasok.

Ang mga konsesyon ay maaaring magawa para sa mga mag-aaral ng EAL dahil sa kanilang natatanging pinagmulan at dating karanasan sa pang-edukasyon.

Para sa karagdagang suporta

[The National Careers Service](#) Ang Serbisyo sa Nasional na Karera ay nagbibigay ng impormasyon, payo at patnubay upang makatulong sa paggawa ng isang naa-angkop na desisyon na may kaugnayan sa pag-aaral, pagsasanay at trabaho. Mayroon din suporta sa pagsulat ng isang Kurikulum Vitae (CV) at sumasaklaw sa sulat, pinupunan ang isang application form at payo sa kung paano makaga-gawa nang maayos sa isang pakiki-panayam.

Mayroong [maraming magkakaibang paraan na maaaring](#) makipag-ugnay sa National Careers Service. Kung kailangan mo ng payo sa isang wika maliban sa Ingles, maaari kang tumawag sa 0800 100 900 at pumili ng opsyon 5 upang makipag-usap sa isang taga-payo gamit ang isang interpreter.

[Hampshire Futures](#), parte ng Hampshire County Council's Children's Services department, nagbi-bigay din ng tulong para sa mga kabataan na may edad 16-24 na wala sa edukasyon, trabaho o pagsasanay.

Ang [buong patnubay](#) sa aming website ay nagta-takda ng karagdagang mga link sa iba pang mga magagamit na serbisyo at website.

Sa karagdagan, ang [website ng gobyerno](#) Inilalahad ang mga pangyayari kung kailan maaaring magkaroon ng pampinansiyal na tulong.

Para sa karagdagang impormasyon

Bumisita sa aming website para sa aming buong patnubay sa mga post-16 pathways/ mga daan:

www.hants.gov.uk/emtas

Subaybayan kami sa Twitter: [@HampshireEMTAS](https://twitter.com/HampshireEMTAS)

Para sa karagdagang katanungan, maaring makipag-ugnay:

EMTAS@hants.gov.uk

Impormasyon sa Post-16 probisyon at mga daan para sa mga mag-aaral kung saan ang Ingles ay isang Karagdagang Wika English as an Additional Language (EAL)



September 2022

Mga pagpi-pilian para sa mag-aaral post-16

Ang mga mag-aaral ay dapat manatili sa ilang uri ng edukasyon o pagsasanay hanggang sa edad na 19.

Ito ay maaaring

- buong oras sa edukasyon (gayon na nasa paaralan at kolehiyo)
- isang baguhan na mag-aaral
- pansamantala sa edukasyon o pagsasanay kasabay ng pagiging empleyado, pangsariling empleyado o nagboboluntaryo ng 20 oras o mahigit sa isang linggo, nakasalalay sa pagkakaroon ng karapatan na magtrabaho sa UK.

Karapatan na mahirang sa tungkulin para sa pagpopondo

Karamihan sa mga kabataan na ligal na naninirahan sa Inglatera ay mayroong karapatan para sa 16 hanggang 19 na pagpo-pondo ng programa sa pag-aaral.

Ang gobyerno ay nag takda ng limitadong pagbubukod sa '[16 to 19 education: funding guidance - GOV.UK \(www.gov.uk\)](#)'.

Ang pangunahing pagbubukod ay ang mga mag-aaral na ang pangunahing dahilan para sa paninirahan sa UK ay pagdalo sa isang paaralan na may bayad.

Ano ang kwalipikasyon na mayroon?

Sa pangkalahatan, ang mga mag-aaral ay inaasahang magpro-progreso mula sa mga kwalipikasyon na mas mababang antas, nakalista sa ibaba, pataas. Gayunpaman, ang mga mas nangunguna na mag-aaral ng EAL ay maaaring nasa posisyon na magtrabaho patungo sa mas mataas na antas ng mga kwalipikasyon.

Pagpasok sa Antas

Kuwalipikasyon ng Pagpasok sa Antas o Entry Level qualifications gayon sa ESOL (English for Speakers of Other Languages) Ingles para sa tagapag-salita ng ibang mga Wika maaaring magbigay sa mga mag-aaral nang walang nakaraang kwalipikasyon, tulad, ng GCSEs, na may na may mga praktikal na kasanayan sa wika na kailangan nila para sa trabaho. ESOL ay makakatulong din sa pagbuo ng mga kasanayan sa wika upang daan sa mga hinaharap na kurso o mga kahaliling landas.

Antas 1

Antas 1 kwalipikasyon tulad bilang mga diploma sa pundasyon, mga kasanayan na magagamit (Functional Skills) sa Antas 1 at mga traineeships, maaaring isang pagpipilian para sa mga mag-aaral na mayroon nakamit na GCSEs mga grado 1-3 sa paaralan. Gayon sa kurso na makakatulong sa mga mag-aaral para umunlad sa pagsasanay ng praktikal. Ang mga mag-aaral ay maaaring sumulong sa isang kurso na Antas 2.

Antas 2

Kung ang mag-aaral ay nagkamit ng mga grado 1-3 sa GCSE, maaari nilang makumpleto ang isang kwalipikasyon sa Antas 2 tulad ng isang mag-aaral apprenticeship, Functional Skills. Sa karagdagang GCSEs or a Higher Diploma. Ang mga tagapag empleyo ay malamang na magtanong ng Antas 2 na kuwalipikasyon.

Antas 3

Ang mga kwalipikasyon sa Antas 3 tulad ng A-Levels ay maaaring mas angkop para sa mga mag-aaral na nakamit ang mga marka ng apat na GCSE pataas.

Traineeships o Pagsa-sanay

Ang isang "traineeship" ay isang kurso na may karanasan sa trabaho na hinahanda ang mga kabataan para sa trabaho o para sa isang apprenticeship. Ang isang traineeship ay maaaring tumagal ng hanggang 6 na buwan.

Ang mga pamantayan sa ibaba ay dapat matugunan upang makapag-aplay para sa isang traineeship:

- karapatan na magtrabaho sa England.
- walang trabaho at may kaunti o walang karanasan sa trabaho.
- may edad 16-24 at kwalipikado sa ibaba Antas 3.

Ang mga "traineeships" ay hindi binabayaran ng mga taga pag empleyo. Ngunit ang mga kabataan ay maaaring bigyan ng mga pang gastos halimbawa para sa paglalakbay at pagkain.

Ang mga oportunidad para sa "traineeship" ay matatagpuan sa [website ng gobyerno](#).

Apprenticeships o Pag-aaral

"Apprenticeships" o Pag-aaral magbigay ng isang oportunidad para sa mga kabataan na pagsamahin ang karagdagang pag-aaral sa praktikal na pagsasanay sa isang trabaho.

Bilang isang "apprenticeship" o mag-aaral, mga kabataan:

- Magtrabaho kasama ang mga bihasang tauhan.
- Makakuha ng mga kasanayan na tiyak sa trabaho.
- Kumita ng sahod at makakuha ng bayad sa bakasyon.
- Kumuha ng oras para sa pag-aaral na nauugnay sa kanilang tungkulin (karaniwang isang araw sa isang linggo).

May iba't ibang mga antas ng pag-aaral na makukuha, na magkaroon ng kanilang mga kina-kailangan sa pagpasok, at mga tuntunin ng nakaraang mga kwalipikasyon at kaalaman.

Para mag-aplay sa isang mag-aaral, ang mga kabataan ay dapat.

- 16 o higit pa, sa pagtatapos ng bakasyon sa tag-init
- Nakatira sa Inglatera
- Wala sa full-time o ganap na oras sa edukasyon

Oportunidad para sa apprenticeships o pag-aaral ay mahahanap sa [website ng gobyerno](#).